



บทที่ 380
ความทุกข์กับมนุษย์ (2)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในปลายเดือนก.ค. 2018 ที่ผ่านมา ลูกได้รับเชิญให้ไปพูดแบ่งปันที่คริสตจักรแบปติสต์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่ลูกได้รับเชิญไปพูดที่คริสตจักรแห่งนี้ หัวข้อคือ “ความทุกข์กับมนุษย์” ตอนเช้า และ “สวดอธิษฐานอย่างไรจึงจะได้” ในตอนบ่าย ช่วงละ 1 ชั่วโมง

การไปแบ่งปันให้พี่น้องคริสเตียนที่คริสตจักรฟังนั้น หลักที่สำคัญที่สุดคือ “พระวาจาของพระเจ้า” แต่ลูกตระหนักเสมอว่าในฐานะฆราวาส ลูกไม่ควรนำบทพระวาจาไปเทศน์ให้ฟังล้วนๆ เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของศิษยาภิบาลและเขามีอาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโบทพระวาจาอยู่แล้ว หน้าที่ของลูกจึงไปเป็นเพียง “พยาน” ว่าการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าแต่ละบทแล้ว บังเกิดผลอย่างไรในชีวิต

ลูกได้เริ่มต้นโดยการสรรเสริญพระเป็นเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานโอกาสให้ลูกได้ไปถวายพระเกียรติแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งและบอกกับผู้ฟังว่า ขอให้ถือว่าการพูดของลูกนั้นเป็นการแบ่งปัน ไม่ใช่การเทศนา เพราะลูกเป็นเพียงคริสตชนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ไม่ใช่ศิษยาภิบาล

ลูกได้สรุปให้ฟังว่า จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง มีสาเหตุหลักๆ 4 ประการที่ทำให้มนุษย์เป็นทุกข์ เป็นการค้นพบเล็กๆ ส่วนตัว ไม่ใช่เป็นงานวิจัยโดยมีหลักวิชาการแต่อย่างใด

1. สาเหตุหลักข้อแรกคือ ตัวเรา เป็นสาเหตุให้ตัวเองเป็นทุกข์และส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะไม่รู้ตัว ความโลภ ความอิจฉา ความมีทิฐิ ความแค้น ความมักใหญ่ใฝ่สูง ความหุนหา ความยึดติด ฯลฯ พุดไปแล้วกว่า 50% ของสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เป็นทุกข์คือ ตัวเราเองนั่นเอง!
2. สาเหตุข้อสองคือ คนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์ การถูกกล่าวหาในสิ่งที่เราไม่ได้ทำ การที่คู่ชีวิตทิ้งไป เป็นต้น
3. สาเหตุข้อที่สามเกิดจากสิ่งนอกเหนือการควบคุมของเรา โรคร้ายไข้เจ็บ เศรษฐกิจตกต่ำ การตายของสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่เรารัก ฯลฯ และ
4. สาเหตุจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเรามักจะเรียกว่า “Act of God” แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า พายุไต้ฝุ่น สึนามิ โรคระบาด และแม้กระทั่ง สงคราม เป็นต้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับว่าโชคดีมากเพราะไม่ได้ตั้งอยู่ในวิถีของภัยธรรมชาติดังเช่นอีกหลายๆ ประเทศในโลกนี้

ที่นี้ลองมาดูว่าพระวาจาของพระเจ้าจะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์หรือมีความทุกข์ลดน้อยลงได้อย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เมื่ออ่านพระวาจาของพระเจ้าแล้ว เราต้องนำมาปฏิบัติในชีวิตของเรา มิฉะนั้นแล้ว พระวาจาก็จะเป็นเพียงตัวหนังสือต่างๆ ในพระคัมภีร์ เช่นเดียวกับตัวหนังสือเล่มอื่นๆ ทั่วไป

เราเคยไหมก่อนนอนทุกคืน สำนวญตัวเองหน้ากระจกเงาต่อหน้าพระเจ้า และเมื่อเห็นความบกพร่องของตัวเองก็สัญญากับพระเจ้าว่า ลูกจะพยายามไม่ทำสิ่งที่ทำอีก ทำบ่อยๆ ทุกคืนๆ ด้วยความจริงจังแล้วเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเราอย่างเห็นได้ชัดเลย

“บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา” มัทธิว 5:3



ลดความทิวี่ ไม่ว่าจะกับใคร ในความสัมพันธ์แบบไหน ลูกยกตัวอย่างสามีภรรยาคนหนึ่งที่มีปัญหาหระหงระหงมาตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งสามีป่วยลงด้วยโรคร้าย ภรรยาจึงตัดสินใจปรนนิบัติด้วยความทุ่มเท ปรากฏว่าสามีเมื่อเห็นภรรยาปฏิบัติตนเช่นนั้นก็กลับมาอ่อนโยนและแสดงความรักต่อเธอ กลายเป็นว่าช่วง 2-3ปีสุดท้ายเป็นช่วงที่เขาสองมีความสุขที่สุด เพราะทั้งคู่ได้ทำลายกำแพงที่ขวางกั้นมาตลอดคือ กำแพงแห่งความทิวี่นั่นเอง

“ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด” มัทธิว 7:12 ลูคา 6:31

ความหุเบาของเราทำให้เรามีความทิวี่โดยไม่จำเป็นหรือเปล่า? จงปฏิบัติตามพระวาจาบทนี้ แล้วท่านจะเปลี่ยนจากหุเบาเป็นตัวเบา

“อย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน

อย่ากล่าวโทษเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน” ลูคา 6:37

เห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้ เป็นต้องอิจฉา เราต้องดีกว่าเขา สวยกว่าเขา เด่นกว่าเขา ผลก็คือ เป็นทุกข์วันยังค่ำ พระเจ้าสอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร

“อย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวด แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน

อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย” ฟิลิปปี 2:3-4

บางคนมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในชีวิต ก็ยึดติดกับความทรงจำนั้นเป็นปีๆ เป็นทศวรรษ บางทีครึ่งศตวรรษหรือกว่าก็แล้ว ก็ยังคงจำเรื่องราวต่างๆ ที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ ผลก็คือ “กำ” ความทุกข์ไว้ไม่ยอมปล่อยวาง จนกลายเป็น “กรรม” ของตนเองและพลอยเป็นของคนที่อยู่รอบข้างด้วย

“มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง.....” ปัญญาจารย์ 3:1-8

พระวาจาบทนี้ยาวมากให้ไปอ่านให้ครบทั้งบทและพยายามปฏิบัติตามให้ได้

มีอาชีพหนึ่งที่ลูกยกตัวอย่างของที่ต่างประเทศไม่เกี่ยวกับประเทศไทยคือ นักการเมือง ลูกพูดกับลูกๆ เสมอว่า นักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งคือ ผู้ที่โกหกเก่งที่สุด เวลาหาเสียงพูดกับทุกคนว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อ “ประชาชน” และ “ประเทศชาติ” ในขณะที่ความเป็นจริงคือ เขาต้องการแสวงหา “อำนาจ” และ “ผลประโยชน์” และจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสองสิ่งนี้ ซึ่งวิธีการไฝ่หาอำนาจและการกอบโกยผลประโยชน์นั้น ใ่วว่าจะนำมาซึ่งความสุขอันแท้จริงแก่นักการเมืองทั้งหลาย การจะเป็นผู้นำที่ดีนั้น ควรจะเป็นเช่นนี้

“ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น” มัทธิว 20:26

พอลูกพูดเสร็จ มีสมาชิกคนหนึ่งเดินมาหาลูก “ผมเป็นนักการเมืองครับ ของพรรค ...” “เมื่อกันั้นดิฉันพูดถึงนักการเมืองต่างประเทศคะ การเมืองไทยดิฉันไม่ค่อยถนัด” ยิ้มทั้งเขาและลูก ☺

ยังมีอีกหลายข้อพระวาจาของพระเจ้าที่สามารถใช้ปฏิบัติเพื่อมาดับทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุข้อแรกคือ ตัวเราได้

ซึ่งลูกจะขอเขียนถวายแด่พระองค์ในบทสวดของฉัันบทต่อๆ ไป รวมทั้งสาเหตุอื่นๆ อีก 3 ข้อ พระเจ้าข้า

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดคนอื่น

